

CHÚA NHẬT, Ngày 23 Tháng Sáu, 2024 TUẦN THỨ XII MÙA THƯỜNG NIÊN—B

SUY NIỆM PHÚC ÂM KHUYẾN KHÍCH HIỂU THÂM SÂU VỀ KINH THÁNH

Hiện tại, bạn và tôi chỉ lo lắng về một trong hai điều duy nhất: gió hoặc nước. Chịu đựng với tôi bạn nhé. Tuần này, chúng ta nghe câu chuyện các môn đệ kinh hoàng đánh thức Chúa Giêsu trong một cơn bão biển. Ngài sửa phạt họ vì thiếu nhân đức tin, và sau đó, “Ra lệnh cho gió, Ngài phán với biển rằng: ‘Hãy im đi, lặng đi!’” Ngài quở gió và khiến nước yên lặng. Trong Kinh thánh, gió và nước tượng trưng cho hai cực cơ bản nhất trong trải nghiệm sáng tạo của chúng ta. Gió có nghĩa là thiên đường, tinh thần, cái mang lại bản sắc, sự thống nhất, trật tự, ánh sáng. Nước tượng trưng cho đất, sự biến đổi, tiềm năng, những thứ có thể bị lôi cuốn vào bản sắc, bóng tối, hỗn loạn.

Quá nhiều “gió” là khi mọi thứ trở nên quá cứng nhắc, trùu tượng và ý thức hệ - khi chúng ta đối mặt với những nhà lãnh đạo và bạo chúa áp bức, khi chúng ta nghiện cách làm việc của chính riêng mình, khi sự chú ý của chúng ta tập trung quá hẹp vào một điều. Quá nhiều “nước” là sự mới lạ, thụ động, thờ ơ và hỗn loạn quá mức - khi sự chú ý của chúng ta bị phân tán quá rộng vào nhiều thứ, khi mọi thứ dường như vỡ vụn không có phương hướng và rơi vào vực thẳm tối tăm. Chúng ta biết quá rõ cả hai trải nghiệm đáng sợ này.

Mục đích của phép lạ là Thiên Chúa trong Chúa Kitô là Đấng mang lại sự hòa hợp vũ trụ cuối cùng giữa hai thế lực quan trọng nhưng đầy đe dọa này. Cuối cùng, Ngài đã làm như vậy từ cây thánh giá, khi Ngài thổi luồng gió tinh thần của mình và đổ nước từ cạnh sườn mình để thiết lập một tạo vật mới, tràn ngập hòa bình hài hòa. Khi gió và nước mất kiểm soát, hãy tin tưởng Ngài.

- Linh Mục John Muir © LPI



SÓNG BIỂN

Biển hồ sóng nước mênh mông,
Thuyền chài xa tấp, ngóng trông bến bờ.
Nửa đêm bão tố bất ngờ,
Gió gào sóng vỗ, đêm mờ hiểm nguy.
Môn đồ chèo chống phụ tuyền,
Bồn chồn lo lắng, nghĩ suy trong lòng.
Sao Thầy ngủ mệt bên trong,
Vội vàng đánh thức, cầu mong khẩn nài.
Chúng con gặp phải thiên tai,
Cầu Thầy cứu giúp, miệt mài thâu đêm.
Chúa đe gió biển lặng êm,
Đôi lời dạy bảo, êm đềm khuyên răn
Đức tin yếu kém tận căn,
Sao mà sợ hãi, bản khoán làm gì.
Tông đồ kinh hãi lo chi.
Gió im biển lặng, quyền uy Ngôi Lời.

Trần Việt Hùng chia sẻ dựa theo Mc. 4:35-40



CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG SÁU, 2024

Cầu cho những người phải rời bỏ quê hương

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người di cư chạy trốn chiến tranh hoặc nghèo đói, buộc phải thực hiện những cuộc hành trình đầy nguy hiểm và bạo lực, tìm thấy sự chào đón và những cơ hội sống mới tại các quốc gia tiếp nhận họ.

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN

June 15 — June 16, 2024

Xin quý vị vui lòng tham khảo qua Tờ Thông Tin Hằng Tuần của Giáo Xứ



Quý vị có thể dâng cúng
qua trang mạng:
www.olphriverside.org

MỤC THÔNG TIN HẰNG TUẦN

⇒ **Chủ Nhật ngày 30 Tháng Sáu 2024:** Giáo Khu 2 dâng của lễ

* **Thứ Sáu đầu tháng, mùng 5 Tháng Bảy 2024:**
(Đoàn LMTT đảm trách) - Châu Thánh Thể vào lúc 6:30 giờ chiều
—Thánh Lễ vào lúc 7:00 giờ tối

⇒ **Chủ Nhật mùng 7 Tháng Bảy, 2024:** Giáo Khu 1 dâng của lễ
THÁNH LỄ VIỆT NAM hằng tuần vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật



Mọi thắc mắc liên quan đến các Bí Tích
HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ
& GIÁO LÝ TÂN TÒNG.

Xin vui lòng liên lạc Cha Quản
Nhiệm Giuse Đặng M. Trí
qua văn phòng Giáo Xứ
số phone 951-689-8921 # 100
để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.



BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch: A. Phêrô Nguyễn Trung / Phó CT Nội Vụ: A. Giuse Nguyễn Đức Trọng / Phó CT Ngoại Vụ: A. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hạnh
Thư Ký: C. Maria Bùi Thảo / Thủ Quỹ: A. Giuse Maria Nguyễn T. Thường